

Hút thai ở đâu? Top 10 địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội

Hút thai ở đâu tốt nhất Hà Nội? List địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội là một số thắc mắc được tương đối nhiều phụ nữ câu hỏi, đặc biệt là nhóm người đang mang thai không mong muốn. Tuy nhiên với số lượng lớn các trung tâm y tế, địa chỉ phá thai đang trông thấy tràn lan như ngày nay, những nữ giới thường gặp trở ngại trong việc tìm kiếm được phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội cho chính mình. Chính vì vậy, tác giả sẽ giới thiệu top 8 phòng khám phá thai an toàn ở đâu nhất Hà Nội trong nội dung ngay sau đây.



Đình chỉ thai nghén an toàn là như thế nào?

Phá thai an toàn là dùng biện pháp bỏ thai đã được chứng nhận tính hữu hiệu, có thể những biện pháp nội khoa, ngoại khoa hoặc gắn kết nhằm hoàn thành sự tạo ra và tiến triển của thai nhi, chưa kể đến đào thải thai nhi ra phía ngoài thân thể.

Bên cạnh đó, giúp đảm bảo đình chỉ thai nghén an toàn thì quá trình này cần phải được tiến hành tại một vài phòng khám phá thai uy tín, nơi có nguồn nhân lực y thầy thuốc là những người có chuyên môn & kỹ năng tay nghề cao, được đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tiên tiến mới có thể giảm thiểu những rủi ro & nguy cơ không đáng có trong thời gian tiến hành đình chỉ thai kỳ.

Hiện nay, một số công trình khoa học phù hợp đã cho thấy & kiểm nghiệm 3 cách tiến hành phá thai an toàn hiện đang được ứng dụng thoáng mát tại một số trung tâm y tế chuyên khoa đáng tin cậy như sau:

- Cách kết thúc thai kỳ không đau và bảo đảm an toàn: Đó chính là phá thai an toàn bằng thuốc dành cho một số thai nghén trong lứa tuổi từ 5 - 7 tuần tuổi.
- Biện pháp phá thai an toàn: Một trong đó là kết thúc thai kỳ bằng giải pháp nạo hút thai, hay còn gọi là nạo hút thai không đau dành cho thai nhi có lứa tuổi từ 7 - 3 tháng tuổi.

- Biện pháp kết thúc thai kỳ an toàn: bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định phá thai bằng phương pháp nong - gắp thai dành cho những nếu như có nhóm tuổi thai nghén từ 13 - 18 tuần tuổi.

Tiêu chuẩn chọn ra phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội

Ngày nay, thành phố Hà Nội có vô cùng cơ sở y tế đáp ứng dịch vụ đình chỉ thai nghén, tuy vậy không phải kết thúc thai kỳ an toàn ở đâu và cũng bảo đảm được tin cậy. Chính vì thế, các bác sĩ đầu ngành cảnh báo rằng phái nữ nên chọn ra phòng khám phá thai an toàn dựa trên những tiêu chí nhận xét sau đây:

- Bệnh viện phá thai được cấp giấy phép kinh doanh: địa chỉ phá thai chất lượng cao là nơi đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thủ phủ cấp pháp lý trong lĩnh vực thăm khám thai và can thiệp bỏ thai.
- Chuyên môn bác sĩ chuyên khoa: trình độ chuyên môn & kinh nghiệm của bác sĩ thực hiện là nhân tố vô cùng quan trọng sẽ quyết định đến mức độ an toàn và hữu hiệu của quá trình nạo phá thai. Một số trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng sẽ sở hữu một vài bác sỹ có chuyên môn xuất sắc, dày dặn thâm niên và có kỹ năng tốt giúp đảm bảo các phái đẹp khả năng chấm dứt thai một phương pháp an toàn, hạn chế được một vài nguy cơ không đáng có. Mặt khác, sự chăm sóc chu đáo & chu đáo của hàng ngũ y tá, y bác sĩ chuyên khoa cũng đều giúp thai phụ khôi phục sức khỏe ổn định hơn.
- Trang thiết bị, trang thiết bị phục vụ y tế: các địa chỉ phá thai đáng tin cậy cần trang bị toàn bộ những công cụ y tế tân tiến và hiện đại, tiên tiến để hỗ trợ những chuyên gia chẩn đoán chính xác số tuần tuổi bào thai, sức khỏe thể chất của phụ nữ có bầu & đảm bảo quá trình đình chỉ thai kỳ diễn ra nhẹ nhõm và an toàn.
- Dụng cụ y tế được khử trùng: tất cả thiết bị y tế cùng với môi trường phòng thực hiện thủ thuật đình chỉ thai kỳ phải bảo đảm thật sạch, được kỹ càng khử khuẩn theo quy chuẩn của Bộ Y tế nhằm bảo đảm an toàn y tế, tránh truyền nhiễm chéo bệnh hoặc tiếp diễn hiện tượng nhiễm khuẩn sau khi kết thúc thai kỳ.
- Giá tiền đình chỉ thai nghén: các chị em phụ nữ lưu ý dù chọn ra bỏ thai an toàn ở đâu thì cũng phải có giá thành nạo phá thai hợp lý, thu đúng theo khung giá quy chuẩn của Bộ Y tế và nhất là là được niêm yết minh bạch một giải pháp rõ ràng đến các người nhiễm bệnh.
- Cơ sở hạ tầng: Một phòng khám phá thai an toàn tại Hà Nội phải là nơi sở hữu hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp, sạch sẽ, rộng rãi & có toàn bộ các phòng chức năng để giúp người bệnh có cảm xúc thoải mái, yên lòng khi thực hiện khám chữa trị bệnh.

[nên khám nam khoa ở đâu](#)

[phá thai ở Hà Nội](#)

[phong kham da khoa o Ha Noi](#)

[nên đi khám phụ khoa ở đâu](#)

[phòng khám phá thai](#)

[khám phụ khoa ở Hà Nội chỗ nào tốt](#)

Nạo phá thai ở đâu tốt? List 11 phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội

Dựa trên một số tiêu chí đánh giá như trên, chắc chắn một số chị em phụ nữ đã phần nào chọn lựa được coi mình một khu vực kết thúc thai kỳ an toàn ở Hà Nội. Tuy nhiên, để cung cấp cho mọi người những tin tức cụ thể & chi tiết hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ tổng hợp Top 8 địa chỉ phá thai an toàn nhất tại Hà Nội ngay phần tiếp theo, chúng ta khả năng dễ dàng vận dụng khi có mong ước đình chỉ thai nghén an toàn & hiệu quả.

1. Hút thai ở đâu tốt nhất? phòng khám phá thai Thái Hà



- Địa chỉ phá thai: 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Phòng khám 11 Thái Hà là phòng khám phá thai không đau ở Hà Nội. Hiện tại, có khá nhiều một số nữ giới ở Hà Nội cũng như những thành phố cận kề khác đã tin tưởng và tìm đến đây để khám chữa bệnh. Vậy, một vài tác nhân nào của phòng khám đa khoa Thái Hà đã gây cho danh tiếng là một phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội? các phụ nữ hãy tìm hiểu một số mặt tích cực nổi trội khi khám thai, đình chỉ thai kỳ tại trung tâm y tế tiếp đó đây:

Doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động:

Địa chỉ phá thai Thái Hà là một trong số các tổ chức y tế ngoài công lập đáng tin cậy đã được Sở Y tế thủ phủ Hà Nội cấp phép cho hoạt động phá thai an toàn, cho công việc khám bệnh và chữa các chuyên khoa khác như bệnh xã hội, bệnh viêm phụ khoa, siêu âm thai nhi, bệnh hậu môn - trực tràng, bệnh ở nam giới, bệnh hô nách... vậy nên vậy, trung tâm y tế luôn đảm bảo tính cụ thể chi tiết trong pháp lý & nhận được sự tin cậy của khá nhiều người mang bệnh.

Đội ngũ thầy thuốc phụ sản có trình độ cao:

Phòng khám phá thai Thái Hà hiện đang là nơi quy tụ hàng ngũ các bác sĩ chuyên khoa sản phụ giỏi có nổi tiếng trong ngành, được tập huấn bài bản, có chuyên môn cao & dày dặn thâm niên trong việc thăm khám và thực hiện bỏ thai an toàn. Những thầy thuốc tại trung tâm y tế không những xuất sắc mà còn giàu y đức, luôn nhiệt huyết với nghề và chu đáo chăm sóc những người bị bệnh.

Thầy thuốc trước khi về làm việc tại phòng khám 11 Thái Hà, những thầy thuốc chuyên khoa còn có nhiều năm kinh nghiệm công tác thực tiễn tại một số trung tâm y tế phá thai lớn trên cả nước. Trong khi làm việc, những bác sĩ cũng tham dự nhiều hội thảo y học trong và ngoài nước để khả năng gia tăng kiến thức chuyên môn cũng như tay nghề của bản thân trong việc tiến hành nạo phá thai an toàn cho những người phụ nữ.

Thế nên, các thầy thuốc chuyên khoa tại địa chỉ phá thai an toàn 11 Thái Hà đã giúp tiến hành đạt được kết quả rất nhiều ca đình chỉ thai nghén được diễn ra một giải pháp an toàn, mau chóng, giúp bảo tồn chức năng sinh sản trong thời gian sắp tới cho người mẹ. Vì thế, các chuyên gia phụ sản tại đây luôn nhận được sự tin cậy và yêu quý từ phía những chị em phụ nữ.

Chị em khi đến trung tâm y tế với nguyện vọng tiến hành bỏ thai an toàn thì những chị em sẽ được các bác sĩ chuyên khoa phụ khoa trực tiếp khám bệnh, khám sức khỏe để kết luận chính xác về lứa tuổi thai nghén & sức khỏe thể chất của bà bầu để ý muốn xem có cung cấp toàn bộ hoàn cảnh để đình chỉ thai nghén hay không. Ngay sau, bác sĩ chuyên khoa mới thực hiện thực hiện phương pháp đình chỉ thai nghén an toàn cho phụ nữ có bầu.

Cơ sở hạ tầng & trang thiết bị máy móc y học hiện đại:

Phòng khám phá thai Thái Hà được đầu tư không nhỏ để xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất theo mô hình chuẩn quốc tế, đảm bảo khang trang, sạch đẹp & tiên tiến. Trung tâm y tế có toàn bộ các phòng vai trò, được sắp xếp khoa học, gồm có: phòng chờ, phòng phẫu thuật, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng siêu âm... hầu hết đều được diệt khuẩn sạch sẽ, đạt điều kiện tiệt trùng theo quy định giúp đảm bảo tính an toàn trong y tế cho một số phái đẹp.

Chưa kể đến, giúp bảo đảm an toàn và gia tăng hiệu quả bỏ thai thì phòng khám đa khoa 11 Thái Hà cũng luôn chú trọng hàng ngày nâng cấp, đổi mới những loại máy móc y học, máy móc tân tiến. Hầu hết là đều được nhập cảng từ một vài hãng sản sinh của ngoại quốc, được thẩm định chất lượng chặt chẽ và sát trùng sạch sẽ trước khi được cho vào sử dụng cho người mang bệnh. Vì lẽ đó vậy, các bạn có thể yên tâm rằng quá trình khám bệnh, siêu âm, phỏng đoán & thực hiện bỏ thai an toàn ở đây sẽ được thực hiện mau chóng, chính xác, đạt hữu hiệu cao và tránh khỏi tối đa gây ra biến chứng sau khi chữa.

Các cách đình chỉ thai nghén an toàn tại phòng khám phá thai Thái Hà:

Liệu trình phá thai tại phòng khám 11 Thái Hà được thiết kế cực kỳ hợp lý giúp đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe thể chất mẹ bầu. Trước khi thực hiện bỏ thai, những phái nữ sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tiến hành đầy đủ một số loại xét nghiệm y học, siêu âm để bác sĩ chuyên khoa biết được cụ thể trạng thái sức khỏe thể chất hiện tại của nữ giới để đưa ra được giải pháp kết thúc thai kỳ an toàn và hợp lý.

Hiện tại, địa chỉ phá thai Thái Hà đang áp dụng cả phương pháp bỏ thai bằng nội khoa và ngoại khoa, chi tiết như sau:

- Giải pháp uống thuốc phá thai

Biện pháp phá thai nội khoa được áp dụng dành cho tình huống thai nghén trong lứa tuổi dưới 7 tuần tuổi, thai đã di chuyển ở trong buồng dạ con và mẹ bầu đang có sức khỏe ổn định, không có một vài căn bệnh nền có mối quan hệ đến áp huyết, tim mạch, máu khó đông hoặc bị dị ứng với bất cứ đối tượng nào của thuốc kết thúc thai.

Phá thai bằng thuốc được đánh giá là một biện pháp đình chỉ thai kỳ an toàn do không có sự can thiệp trực tiếp của tiểu phẫu vào buồng dạ con, từ đó sẽ bảo tồn được hầu hết toàn bộ khả năng có con cho nữ giới sau thời điểm bỏ thai. Vì không bắt buộc phải làm phẫu thuật nên giá tiền uống thuốc phá thai cũng thấp hơn so với các biện pháp đình chỉ thai kỳ an toàn khác. Thuốc kết thúc thai kỳ bao gồm hai viên thuốc khác nhau, có công dụng làm ngừng sự phát triển của bào thai và xúc tác tử cung co thắt đào thải thai ra bên ngoài như hiện tượng hồng thai tự nhiên.

Nhưng mà, việc sử dụng thuốc bỏ thai cần thiết phải làm theo nghiêm ngặt theo hướng dẫn & được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa sản phụ. Phụ nữ có bầu tuyệt đối không tự tiện mua thuốc từ phía ngoài về để sử dụng ngay tại nhà, bởi việc đó sẽ khiến phái nữ phải đương đầu với hàng loạt di chứng nguy hiểm đến sức khỏe thể chất & cả mạng sống như: bội nhiễm, đau bụng dữ dội, thai sót, băng huyết... bởi vậy vậy, một số phụ nữ cần suy nghĩ thật kỹ cẩn thận và lựa chọn một phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội khi có nhu cầu phá thai bằng thuốc giúp bảo đảm an toàn.

- Bỏ thai an toàn bằng cách nạo hút thai

Đi kèm phá thai bằng thuốc nội khoa, hút thai chân không cũng là một biện pháp đình chỉ thai kỳ an toàn dành cho những trường hợp thai nhi từ 8 đến 3 tháng tuổi. Hoàn cảnh để tiến hành đình chỉ thai kỳ cũng giống như như phá thai nội khoa, tuy nhiên có đòi hỏi thêm thai phụ không mắc phải một số chứng bệnh có sự liên quan đến viêm phụ khoa, máu khó đông, huyết áp cao...

Quy trình hút thai chân không sẽ được tiếp diễn khi thai phụ và thai nhi cung cấp được toàn bộ những đòi hỏi để nạo phá thai an toàn. Sau thời điểm gây ra tê cho người mang bệnh, bác sĩ chuyên khoa sẽ sử dụng một ống bơm hút nano nhỏ & mềm đưa vào buồng tử cung qua đường âm đạo để hút lấy thai ra ngoài. Giải pháp này có ưu điểm là không gây đau rát cho bà bầu trong suốt quá trình tiểu phẫu, thời kỳ tiến hành cũng cực kỳ nhanh gọn, chỉ khoảng 10 - 15 phút là đã có thể kết thúc. Sau khi hút thai chân không tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà, nữ giới không bị xung huyết kéo dài hay mắc phải một số tai biến do vỡ kế hoạch, từ đó khả năng sinh sản được giữ lại tối đa.

- Đình chỉ thai nghén bằng phương pháp nong gấp thai nhi

Đối với một số nếu như thai nghén đã lớn, khoảng từ 13 - 18 tuần tuổi thì thầy thuốc tại địa chỉ phá thai an toàn 11 Thái Hà sẽ cân nhắc đến phương pháp nong gấp thai. Đây là biện pháp yêu cầu thai đã nằm trong dạ con, phụ nữ có bầu có sức khỏe & cảm xúc ổn định, không bị mắc phải những căn bệnh về gan, thận, tim mạch, viêm nhiễm phụ khoa hoặc bị dị ứng với thành phần của những loại thuốc sử dụng trong lúc đình chỉ thai nghén.

Giải pháp nong gấp thai sẽ có sự giúp ích của những công cụ y tế chuyên biệt để thầy thuốc chuyên khoa có thể nong rộng cổ dạ con & gấp lấy thai nhi ra bên ngoài. Vì vậy, kỹ thuật nạo phá thai này tương đối khó thực hiện, đòi hỏi chuyên gia thực hiện phải có trình độ xuất chúng, tay nghề thạo & dày dặn kinh nghiệm. Trong trường hợp các bạn thực hiện tại những cơ sở y tế không bảo đảm tin cậy thì sẽ có nguy cơ cao gặp phải những tai biến nguy hại như bội nhiễm, thủng dạ con, dính buồng tử cung, băng huyết... làm ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản & cả sinh mạng của người mẹ.

Tin cậy tiện ích y tế tại địa chỉ phá thai Thái Hà:

Phòng khám Thái Hà là một phòng khám phá thai tư nhân chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc khách

hàng luôn là bản khoản được phòng khám đa khoa Thái Hà đặc biệt chú trọng. Các nữ giới khi đến thăm siêu âm thai & thực hiện đình chỉ thai kỳ sẽ được chào đón một biện pháp nhiệt thành & thân thiện. Đội ngũ chuyên viên y tế của bệnh viện sẽ mách nước cụ thể từng bước làm một số thủ tục khám bệnh cực kỳ mau chóng, người nhiễm bệnh không bắt buộc phải xếp hàng lấy số hay xếp hàng chờ đợi lâu.

Không chỉ vậy, một số phái nữ sẽ được quan tâm, chăm sóc và câu trả lời mọi câu hỏi câu hỏi trước, trong và sau thời điểm khám chữa trị bệnh tại đây. Bỏ thai vốn là một thách thức đối mẫn cảm nên người phụ nữ thường có tâm trạng sợ hãi và dằn vặt. Thấu hiểu điều này, đội ngũ nhân viên y tế Thái Hà luôn chia sẻ, lắng tai & an ủi thai phụ, giúp họ có tinh thần thư thái & ổn định để tiến hành phá thai an toàn.

Giá tiền đình chỉ thai kỳ hợp lý, mức giá niêm yết theo quy chuẩn Bộ Y Tế:

Cộng với bản khoản nạo phá thai ở đâu an toàn thì khá nhiều phái nữ cũng e ngại không biết giá tiền bỏ thai mất bao nhiêu tiền, đặc biệt đối với các địa chỉ phá thai ngoài công lập. Tuy nhiên, các bạn tuyệt đối không cần phải sợ hãi đến bản khoản chi phí khi đến với địa chỉ phá thai Thái Hà. Bởi mọi khoản mục chi phí thăm khám & tiến hành liệu trình đình chỉ thai nghén an toàn đều được phòng khám cụ thể chi tiết công khai, rõ rệt theo khung giá quy chuẩn của Bộ Y tế.

Bệnh nhân trước khi thực hiện bất cứ bước khám điều trị bệnh nào, một số phái nữ sẽ được bác sĩ thông tin trước về các khoản chi phí kết thúc thai kỳ cần thiết phải tính sổ, sau đó người mắc bệnh sẽ có quyền chấp thuận thu nhận điều trị luôn hoặc hẹn lần tới sau. Phòng khám 11 Thái Hà chỉ thu tiền theo các khoản mục đã thông tin, tuyệt đối không nhìn thấy nếu như “chém giá” hoặc nhận tiền “đút lót” của bệnh nhân.

Nhất là, phòng khám Thái Hà vẫn còn tiếp diễn rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho một số khách hàng đăng kí thăm khám từ trước qua đường dây nóng hoặc đội ngũ khung chat trên trang web, cụ thể là gồm những hai hạng mục khuyến mại giảm giá như sau:

- Gói khám sản phụ khoa khám quát chỉ với giá 320.000 đồng, gói siêu âm thai chỉ với 260.000 đồng.
- Tiết kiệm thêm 1/3 giá thành phẫu thuật và 1/3 chi phí trị liệu.

Thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối 100%

Phòng khám Thái Hà là một phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội nên tất cả tin tức của người bệnh tại địa chỉ phá thai an toàn 11 Thái Hà đều được giữ kín nghiêm ngặt trên phần mềm máy tính, tuyệt đối không công bố ra phía ngoài trừ khi có sự cho phép từ chính bệnh nhân. Bởi vì thế, một số nữ giới có thể tuyệt đối an tâm đi khám điều trị bệnh mà không cần phải lo lắng về thách thức khó nói, không sợ bị người khác biết được một vài Profile cá nhân hay hồ sơ người mang bệnh của bản thân.

Thời gian khám chữa bệnh của phòng khám phá thai Thái Hà

Hiện nay, chưa có nhiều phòng khám đình chỉ thai kỳ ở đâu an toàn lao động ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần với giá thành không đổi. Vì thế, bệnh nhân thường phải chọn ra giữa việc phải xin nghỉ làm hoặc cho phép chi trả mức giá tiền tốn kém hơn để khám ngoài giờ. Đặc biệt là những người có công tác và đời sống quá bận thì sẽ càng ngại đi khám bác sĩ hơn, vì vậy làm chậm trễ thời điểm phù hợp để can thiệp điều trị bệnh hữu hiệu.

Song khi đến với phòng khám phá thai Thái Hà, mọi người khả năng thư thái chọn ra bất kỳ giai đoạn nào tiện lợi cho chính mình, trong múi giờ vô cùng hoạt bát là từ 8h - 20h hàng ngày, gồm những cả thứ 7, chủ nhật & một vài ngày nghỉ lễ tết. Chỉ cần đặt trước lịch khám, các phụ nữ khả năng chủ động về mặt vài ngày nữa khám bệnh & bỏ thai ngoài giờ với uy tín tiện ích & giá cả chưa có gì khác biệt so với khám trong giờ nhà nước làm việc.

Đội ngũ giải đáp

Nhằm mang lại cho người có bệnh một vài tác dụng nhân tiện nghi, phòng khám đa khoa Thái Hà hiện đang triển khai tiện ích chia sẻ sức khỏe không tính phí đi kèm với các bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ giỏi chuẩn y hệ thống chat trên trang web, Facebook, Zalo hoặc gọi ngay trực tiếp số điện thoại. Tại đây, mọi nghi vấn của phái đẹp về các thắc mắc sức khỏe cơ thể sẽ được các bác sĩ lắng nghe, ngay sau trả lời một phương pháp nhanh gọn & hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, phòng khám phá thai Thái Hà cũng đáp ứng dịch vụ đặt trước lịch khám qua hệ thống san sẻ sức khỏe cơ thể trên để giúp người nhiễm bệnh tiết kiệm được thời điểm chờ đợi và chủ động hơn trong việc đến khám điều trị bệnh. Khi đến trung tâm y tế định kỳ hứa hẹn, chúng ta chỉ cần đưa mã số khám là sẽ được hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký và vào thăm khám ngay mà không bắt buộc phải mất nhiều thời gian.

Lời khuyên bảo của bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa

Các bác sĩ chuyên khoa sản phụ tại địa chỉ phá thai Thái Hà nói rằng, phá thai an toàn dù bằng bất kỳ cách thức nào thì cũng ít nhiều ảnh hưởng đến dạ con cùng với chức năng sinh sản của người phụ nữ trong thời gian sắp tới. Bởi vậy, trong trường hợp cần phải phá thai thì điều quan trọng là những phái yếu nên ưu tiên chọn lọc cho bản thân một địa chỉ phá thai an toàn và uy tín, chất lượng càng sớm càng tốt. Bởi vấn đề này sẽ ý muốn trực tiếp cấp độ an toàn và hữu hiệu của quá trình nạo phá thai, giúp bảo vệ khả năng sinh sản và sinh mạng của mẹ bầu.

Bên cạnh đó, đình chỉ thai nghén là điều mà không ai nhu cầu, nên để tránh có bầu không mong muốn thì một số cặp đôi nên có tinh thần trong việc dùng các biện pháp tránh thai & che chở an toàn khi hoạt động tình dục như: sử dụng BCS, đặt vòng phòng tránh thai, sử dụng thuốc giảm thiểu thai...

2. Phòng khám phá thai Hưng Thịnh



Phá thai an toàn ở đâu? địa chỉ phá thai Hưng Thịnh cũng là một trong các địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội mà phái đẹp nên tham khảo. Lí do là bởi, khi khám bệnh & thực hiện chấm dứt thai ở đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm một số tiện ích y tế đáng tin cậy đạt tiêu chí quốc tế với mức giá cực kì thích hợp.

Phòng khám phá thai Hưng Thịnh vẫn còn sở hữu đội ngũ các chuyên gia sản phụ có kiến thức cao, kỹ năng tay nghề thành thục & giàu thâm niên để có thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc khả năng có con ngày càng cao của người dân. Mặt khác, phòng khám cũng đầu tư nâng cấp & đổi mới liên tục các đội ngũ trang thiết bị y tế, hạ tầng hiện đại hàng đầu. Kèm theo đó là đơn vị các khóa tập huấn, đào tạo hàng ngày để nâng cao kiến thức cho toàn bộ một số bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên, giúp họ khả năng cập nhật được một số kĩ thuật khám chữa bệnh và một số cách bỏ thai an toàn mới cho đến nay.

Không chỉ vậy, một số nhân viên y tế cũng được đào tạo bài bản kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ để phục vụ người mang bệnh một giải pháp chu đáo, kỹ càng và tận tình. Người bệnh & gia đình sẽ được chỉ dẫn chi tiết phương pháp làm một số thủ tục đặt lịch, được trao đổi cụ thể về các chuyên môn chăm sóc sức khỏe thể chất để khôi phục cải thiện sau khi đình chỉ thai. Nhất là, địa chỉ phá thai Hưng Thịnh có mức giá đình chỉ thai kỳ tương đối phù hợp, các bạn khả năng đặt trước lịch hứa để không cần phải chờ đợi lâu khi đến khám. Nhìn chung, nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ phá thai ở đâu an toàn ở Hà Nội uy tín, chất lượng và chất lượng mà bằng giá kết thúc thai kỳ không quá đắt thì có thể chọn ra trung tâm chăm sóc sức khỏe này nhé.

3. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội địa chỉ phá thai an toàn

Đình chỉ thai nghén ở đâu an toàn? bệnh viện Sản Khoa Hà Nội cũng là một địa chỉ phá thai ở Hà Nội tuyệt vời mà người viết muốn giới thiệu đến chúng ta. Là đơn vị chuyên khoa phụ sản nổi bật tại thủ đô Hà Nội, cơ sở y tế chủ yếu là một địa chỉ phá thai an toàn cùng với thực hiện chăm sóc khả năng có con chất lượng cao dành cho những người phụ nữ.

Công việc tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là hàng ngũ một vài bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, có chuyên môn chuyên cao, trong số đó có nhiều người có tên tuổi là rất “mát tay” trong việc tiến hành một số ca kết thúc thai phức tạp. Một số bác sĩ chuyên khoa nơi đây với thâm niên dày dặn sẽ thăm khám sức khỏe một phương pháp chính xác, sau đó san sẻ cho phụ nữ mang thai phương pháp đình chỉ thai kỳ an toàn và thích hợp với hiện trạng cơ thể của từng người.

Mặt khác, bệnh viện Sản Khoa Hà Nội cũng sở hữu không gian khám chữa trị bệnh rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm điều kiện vô trùng, đi kèm đội ngũ trang thiết bị y học hiện đại, tiên tiến giúp cho quá trình kiểm tra thai và chữa trị được xảy ra trong thời gian ngắn, đảm bảo mức độ chuẩn xác cao. Kèm theo việc phát triển một số công nghệ mũi nhọn như sàng lọc trước sinh, tiểu phẫu sử dụng ống nội soi, giúp ích sinh sản.... Hiện nay phòng khám cũng đã và đang phấn đấu mở mang, phong phú hóa những loại hình tiện ích trong hoạt động khám chữa trị bệnh cho người có bệnh.

Tuy nhiên, khuyết điểm lớn khi tới bệnh viện bỏ thai là số lượng người có bệnh vô cùng đông, trong lúc đó giá thành kết thúc thai kỳ tiện ích nơi đây lại khá cao, chưa có sự chênh lệch nhiều so với một số phòng khám phá thai tư nhân phía ngoài. Phụ nữ có bầu có thể sẽ phải mất nhiều giai đoạn để xếp hàng chờ đợi khi đi siêu âm thai cùng với khi tiến hành kết thúc thai gây ra cảm giác mệt mỏi và tinh thần bí bách. Đồng thời, do có cực kỳ đông người bị bệnh nên một số y bác sĩ thường không nhẫn nại để giải thích mọi vấn đề câu hỏi của thai phụ và người thân về các bước đình chỉ thai kỳ, vì vậy việc người mẹ cảm thấy hoang mang & lo lắng là điều khó giảm thiểu.

4. Bệnh viện Phụ Sản TW phòng khám phá thai an toàn

Nói đến danh sách một vài địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên bệnh viện Phụ Sản TW Hà Nội. Đó cũng là một điểm đến đáng tin cậy hàng đầu trong việc hấp thụ khám bệnh, san sẻ & chữa trị các băn khoăn liên quan đến phụ sản, sinh đẻ ý định & sơ sinh trên cả nước.

Bệnh viện Phụ Sản TW có nguồn nhân lực giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ & các bác sĩ được đào tạo bài bản bên trong nước & được gửi đi tu dưỡng gia tăng kỹ năng ở những giảng san phát triển trong lĩnh vực phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Do đó, các thầy thuốc đang làm việc tại phòng khám đều là những người có chuyên môn & kỹ năng tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm, trong đó có những người là một số cái tên vô cùng nổi tiếng trong ngành.

Chưa kể đến, hệ thống máy móc y tế chăm sóc công việc khám điều trị bệnh của bệnh viện Phụ Sản Trung Ương cũng được đầu tư theo hướng hiện đại, tiên tiến & chuyên sâu. Một số khoa, phòng, trung tâm của cơ sở y tế đều được trang bị toàn bộ & đồng bộ một số hệ thống máy xét nghiệm y khoa sinh hoá, huyết học, miễn dịch, máy siêu âm, máy chụp chiếu, công cụ phục vụ phác đồ nạo phá thai với nhiều biện pháp chữa trị hiện đại và tiên tiến.

Khả năng thấy, bệnh viện Phụ Sản TW chủ yếu là một trong những địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội mà những nữ giới khả năng chất lượng và chọn lọc. Tuy vậy cũng vì đáng tin cậy & có uy tín tốt nên ở đây luôn có số lượng lớn một số người mắc bệnh tới thăm khám mỗi ngày. Mọi người nên chú ý đến từ sớm để giảm thiểu phải xếp hàng chờ đợi quá lâu, trong trường hợp đến lần đầu thì phải đến thẳng một số bàn chỉ dẫn phía bên trong để nhận phiếu đợi, giảm thiểu bị môi giới ở khu vực cổng bệnh viện lừa đảo ra các phòng khám phá thai chất lượng kém ở ngoài.

5. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn phòng khám phá thai an toàn

Bệnh viện Saint Paul là cơ sở kết thúc thai kỳ an toàn ở Hà Nội được khá nhiều người tin tưởng chọn lựa là nơi để gửi gắm sức khỏe thể chất của chính mình. Dù là là đơn vị khám & điều trị đa khoa, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vẫn có một vài thế mạnh riêng của mình trong hai lĩnh vực chuyên sâu vượt bậc là Nhi khoa và Ngoại khoa. Vì vậy, các phái yếu đang có mong muốn nạo phá thai an toàn ở đâu mạnh về can thiệp tiểu phẫu thì tuyệt đối có thể chọn lọc địa điểm này nhé.

Chuyên khoa phụ sản của bệnh viện Xanh Pôn tập trung nhiều bác sĩ xuất chúng, là một vài chuyên gia đầu ngành. Một số thầy thuốc chuyên khoa có thế mạnh trong thực hiện các kỹ thuật can thiệp nạo phá thai ngoại khoa khó & phức tạp, bởi vậy đây đều là những người kỹ năng tay nghề xuất chúng & có nhiều kinh nghiệm thực tại. Cộng với sở hữu trình độ cao, các thầy thuốc của bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng rất quan tâm tìm hiểu đến người nhiễm bệnh, luôn theo dõi sát sao một vài phát triển của tình trạng bệnh để khả năng kịp thời cân bằng giải pháp chữa trị sao cho hợp lý.

Bệnh viện hiện đã coi trọng đầu tư đội ngũ cơ sở hạ tầng và các loại thiết bị máy móc khám điều trị bệnh hiện đại và tiên tiến dành riêng cho các băn khoăn có mối quan hệ đến sản phụ. Nhất là là trọng điểm kỹ thuật cao Tiêu hóa của bệnh viện Xanh Pôn mới được đi vào hoạt động trong vài năm gần đây là nơi được trang bị quá nhiều dụng cụ tiên tiến giúp tầm soát & chữa trị bệnh trạng hiệu quả. Các bạn có thể tuyệt đối yên lòng tới đây thăm siêu âm thai cũng như tiến hành phá thai.

Tuy vậy, có khá nhiều người có bệnh đi khám bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn phản chiếu lại là phải chờ quá lâu do có vô cùng đông người đến khám điều trị bệnh. Không những vậy, liệu trình khám chữa trị bệnh tại đây vẫn chưa khoa học, còn tương đối rườm rà và phức tạp khiến bệnh nhân phải mất nhiều thời gian chờ thăm khám, xét nghiệm y học, đợi lấy hiệu quả và lấy thuốc... tình trạng quá tải cũng khiến chất lượng dịch vụ không nên như đợi mong, đôi lúc nhân viên y tế còn có thái độ

chăm sóc chưa đúng mực với bệnh nhân.

6. Bệnh viện đa khoa Bưu Điện bệnh viện phá thai an toàn

trọng tâm giúp đỡ sinh sản có thể được coi như là một trong các chuyên khoa mũi nhọn đã tạo ra danh tiếng cho bệnh viện Bưu Điện. Hiện tại, chỉ sau gần 10 năm chính thức đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận lên tới hàng ngàn lượt người mắc bệnh sự tin cậy tới khám chữa bệnh & tiến hành kết thúc thai an toàn hằng ngày.

Lao động tại trọng điểm giúp đỡ sinh nở là nguồn nhân lực các bác sĩ chuyên khoa là những chuyên gia đầu ngành sản phụ với kinh nghiệm khám điều trị bệnh dày dặn. Là công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nước ta, bệnh viện được đầu tư rất lớn về hệ thống máy móc, thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến, được nhập cảng hoàn toàn từ hải ngoại nhằm chăm sóc quá trình khám thai & kết thúc thời kỳ mang thai đạt hiệu quả cao. Tuy có diện tích mặt bằng không lớn những cơ sở vật chất của phòng khám cực kỳ đầy đủ & thật sạch, đội ngũ phòng bệnh được lắp đặt giường tủ nhân tiện nghi và nhà rửa ráy khép kín. Hiện tại, bệnh viện hiện đang có thể mạnh trong việc tiếp nhận khám bệnh, chữa một số bệnh lý về đường sinh dục cho cả hai giới, điều trị viêm nhiễm phụ khoa, phục vụ sức khỏe sinh sản, KHHGD...

Theo kinh nghiệm đi khám của các người có bệnh đã từng khám điều trị bệnh nơi đây thì dù đăng ký hứa hẹn khám từ trước thì bạn vẫn sẽ phải xếp hàng chờ đợi khá lâu do số lượng người khám quá đông, các thủ tục đặt lịch còn rườm rà cũng gây ra mất thời gian cho người mang bệnh. Ngoài ra, giá dịch vụ y tế tại đây cũng được review là khá cao so với mặt bằng chung, chúng ta nên tham khảo trước mức giá nạo phá thai của phòng khám để có sự sẵn sàng tốt nhất nhé.

7. Phòng khám phá thai an toàn & đáng tin cậy - bệnh viện đa khoa Bạch Mai

Bệnh viện Hữu Nghị Bạch Mai vẫn còn là một trong số những phòng khám phá thai không đau ở Hà Nội có quy mô lớn nhất miền Bắc. Khoa phụ sản của phòng khám được giới kiến thức nhận xét cực kỳ cao, khả năng sánh ngang với viện phụ khoa Hà Nội & bệnh viện Phụ Sản TW. Bởi vậy, đây là một phòng khám phá thai đáng tin cậy thuộc nhà nước được tương đối nhiều người phụ nữ sự tin cậy & lựa chọn ở Hà Nội.

Bệnh viện Hữu Nghị Bạch Mai là một trong những trung tâm y tế Hạng đặc biệt tuyển đầu, nên khoa phụ sản của cơ sở y tế vẫn đang hội tụ một hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa bao gồm các thầy thuốc chuyên khoa, tiến sĩ, giáo sư vượt bậc, có dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao, được đào tạo bài bản ở trong & ngoài nước để nâng cao tay nghề nghiệp vụ. Bởi vậy, đã có quá nhiều ca đình chỉ thai nghén phức tạp, phá thai khi thai phụ đang nhiễm bệnh nên đã được tiến hành thành công tại đây.

Không những vậy, những người phụ nữ sẽ có cảm giác rất thỏa mãn khi tiến hành thăm khám thai và thực hiện nạo phá thai tại khoa phụ khoa với đội ngũ cơ sở vật chất đẳng cấp, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ một vài thiết bị và máy móc y tế tiên tiến. Với một vài giải pháp chữa trị bệnh hiện đại, phòng khám luôn là tổ chức tiên phong trong việc áp dụng công một vài công nghệ can thiệp ngoại khoa phức tạp cho một số phụ nữ như mổ sản phụ khoa sử dụng dao Ligasua, mổ nội soi cắt dạ con hoàn toàn, chữa trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF...

Tuy vậy, bệnh viện Hữu Nghị Bạch Mai luôn mắc phải tình trạng quá chuyển vận người mang bệnh, có thể nói đây là một trong số các trung tâm y tế có số lượng người bị bệnh lớn nhất tại Hà Nội. Điều đó sẽ gây trạng thái người bị bệnh phải xếp hàng chờ đợi vô cùng lâu trong một mỗi mới đến lượt khám, xét nghiệm hay làm một số thủ tục tính sổ. Chưa kể đến, chúng ta cũng nên hết sức lưu tâm giữ lại tài sản & tư trang cá nhân, để giảm thiểu tình trạng bị trộm cắp thường xảy ra ở đây.

8. Bỏ thai an toàn tại bệnh viện quân đội 108

Bệnh viện quân đội 108 cũng là một cái tên nổi trội trong top tổng hợp một số địa chỉ phá thai an toàn tại Hà Nội. Là bệnh viện Hạng đặc biệt, đây là khu vực khám bệnh, điều trị & tài liệu khoa học y học vượt bậc tại nước ta. Vì vậy, mọi người khả năng hoàn toàn yên tâm tới đây khi có nhu cầu kết thúc thai kỳ an toàn ở đâu.

Bệnh viện quân y 108 là một trong số ít những trung tâm y tế có thể mạnh về cả phá thai bằng thuốc & can thiệp ngoại khoa thay vì chỉ chuyên về một mảng nhất thiết, bởi vì thế thai phụ có mong ước chấm dứt thai bằng giải pháp nào thì cũng đều khả năng thực hiện luôn tại đây. Đang công việc tại khoa phụ sản là những thầy thuốc chuyên khoa xuất chúng, tay nghề thạo, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khám bệnh, san sẻ và điều trị các căn bệnh sản phụ khoa từ dễ dàng đến phức tạp, nhiều người trong đó vẫn còn là một số bác sĩ chuyên khoa đầu ngành y học tại nước ta.

Ngoài ra, đội ngũ hạ tầng của bệnh viện quân y 108 cũng được đầu tư rất lớn, các phòng ban đều rất sang trọng, đẳng cấp và tiên tiến, đặc biệt là tổ hợp tòa nhà trọng tâm mới khánh thành được xây dựng dựa theo mô hình trung tâm y tế sáng dạ theo tiêu chí quốc tế. Những buồng khám cận lâm sàng được trang bị các dụng cụ hiện đại, tiên tiến như máy chụp PET/CT GE STE 16, máy chụp cắt lớp điện toán CT 320, máy xét nghiệm khí máu Gem 300... & đáng lưu ý đặc biệt tại đây sở hữu máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla - là loại máy MRI cực kỳ hiện đại và tiên tiến trên địa cầu hiện nay. Tại thời điểm này một số buồng khám đều được điều tiết người có bệnh qua hệ thống máy tính cực kỳ hiện đại, tiên tiến thay vì đọc loa nên người mang bệnh có thể đơn giản theo dõi được khi nào đến lượt khám của bản thân.

Ngoài công việc tiến hành kết thúc thai kỳ an toàn, khoa phụ sản của bệnh viện cũng có vai trò chia sẻ chăm sóc khả năng sinh sản cho người phụ nữ, chia sẻ KHHGD, thực hiện khám chữa trị các bệnh lý phụ sản như: áp xe phần phần phụ, viêm phụ khoa, bệnh ung thư cổ tử cung... Thế nhưng, bệnh viện quân đội 108 luôn có tương đối đông người nhiễm bệnh đến khám điều trị bệnh hằng ngày, ở đây cũng không làm việc vào chủ nhật ở tất cả những chuyên khoa nên các phái nữ cần chủ động sắp xếp thời gian đi khám sao cho thích hợp nhé.

9. Bệnh viện đa khoa Thanh Nhân - địa chỉ phá thai an toàn nhất ở Hà Nội

Phòng khám phá thai an toàn cuối cùng mà tác giả muốn giới thiệu đến mọi người trong tổng hợp này là bệnh viện Thanh Nhân. Đây là cơ sở y tế đa khoa trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, không những có vai trò thu nhận khám bệnh & chữa trị một số chứng bệnh khám bệnh nam khoa, bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục... mà lại tiến hành bỏ thai an toàn cho một số người phụ nữ.

Trong những năm gần đây, bệnh viện đa khoa Thanh Nhân đã vô cùng xem trọng đầu tư cải tạo, xây mới đội ngũ hạ tầng vô cùng sang trọng, tiên tiến để thu hút ngày càng nhiều người bệnh đến khám chữa bệnh hơn. Các phòng ban đều có toàn bộ một số trang thiết bị công cụ tiên tiến chăm sóc công việc thăm khám & kết luận hình ảnh như: MRI, CT-Scan, điện tim, siêu âm tim, sử dụng ống nội soi, Xquang kỹ thuật số...

Những bác sĩ phụ sản tại bệnh viện đều là nhóm người được đào tạo bài bản trong nước và cả ngoại quốc, khi các phụ nữ tới đây sẽ có cả chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám tại địa chỉ phá thai theo yêu cầu. Những chuyên gia với kinh nghiệm dày dặn & tay nghề cao sẽ có thể ngay từ giai đoạn đầu khắc phục những tình huống nảy sinh khi tiến hành thủ thuật, giúp đảm bảo cho quá trình phá thai diễn ra an toàn. Vì vậy, bệnh viện đa khoa Thanh Nhân luôn thu hút được số lượng rất lớn người bị bệnh khi có ước muốn đình chỉ thai kỳ ở đâu an toàn Hà Nội.

Chị em khi tới bệnh viện Thanh Nhàn nguyện vọng được tiến hành phá thai có thể đăng kí khám bình thường hoặc khám theo tiện ích. Khi chọn lựa thăm khám theo dịch vụ thì sẽ được trực tiếp khám điều trị bệnh với các bác sỹ xuất sắc, có chuyên môn & học vị cao, nhưng mà mức phí chênh lệch cũng khá lớn nên mọi người cần khám phá kỹ một số tin tức trước khi đưa ra lựa chọn.

Nội dung trên đã chia sẻ những thông tin chi tiết về một vài **địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội?** mong rằng đã giúp những người đọc chọn ra được trung tâm y tế, phòng khám phá thai an toàn thích hợp với nguyện vọng của bản thân. Nếu như bạn vẫn đang bất cứ trăn trở hay câu hỏi gì thì khả năng gọi điện ngay đến số hotline 0325780327 hoặc nhắn tin vào hệ thống chat trực tuyến ngay nơi đây để được một số bác sỹ tư vấn và hỗ trợ cụ thể nhé.